



ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๕

ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๕ โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นั้น

สำนักงานฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๕ จำนวน ๒๑ ราย ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน
๑	นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ	นักวิจัย ๕ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๒	นางสาวจรรุวรรณ หมั่นมี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี
๓	ผศ.ดร.ชุตานา คุณสุข	หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๔	นางณชากร ธนาเพิ่มสุข	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย
๕	ดร.ณจุฑา ธรรมสุขเมธ	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการทำโครงการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
๖	นายนพรัตน์ บัวหอม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
๗	นางสาวนฤทัย วรสถิตย์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร
๘	ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙	นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ กรมวิชาการเกษตร
๑๐	นายไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ กรมวิชาการเกษตร



ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน
๑๑	นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพัฒนา	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
๑๒	ดร.วรรณรินทร์ ยิสารคุณ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๓	นางสาววัชรารัตน์ ภิรมย์ภักดี	นักวิเคราะห์อาวุโส ๒ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๑๔	นายสมพล นิลเวศน์	รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการผลิตพืชที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ ๑ กรมวิชาการเกษตร
๑๕	นางสรिता ปิ่อมณี	นักวิจัย ๕ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๑๖	นางสาวสุธารัตน์ ลิขิตปริญญา	นักวิเคราะห์สารสนเทศอาวุโส ๒ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๑๗	นางสาวสุรรัตน์ อยู่เกิด	นักการเงินอาวุโส ๒ สำนักบริหาร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๑๘	นางโสมลดา ประเสริฐสม	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย กองแผนงาน กรมประมง
๑๙	นายอนุชาติ คชสถิตย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว
๒๐	นายอัคร์ เสมามพงศ์	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย สำนักนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๑	นายโอวาท ยิ่งลาภ	ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร